



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน ๑ อัตรา และได้ดำเนินการทดสอบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ประเมินครั้งที่ ๑)
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นั้น

บัดนี้ ได้ประมวลผลคะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ประเมินครั้งที่ ๑)
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินการ
สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ ๒ ซึ่งมีผู้ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวผู้สมัครฯ
ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัว ผู้สมัครสอบ	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑๘	นายศุภโชค ศรีสุข	
๒	๐๒๐	นางสาวปิยวารักษ์ หนองนงค์	
๓	๐๖๔	นายอนุชา สีหาบุตร	
๔	๐๗๔	นายนพฤทธิ์ น้อยเส้น	
๕	๑๒๙	นายเดชาร ติชยาภูตินันท์	

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ ๒ เข้ารับการประเมินด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์และการ
ประเมินบุคคล ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครอง
จังหวัดขอนแก่น (ชั้น ๔) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) ผู้ใดไม่มาสอบประเมินสมรรถนะตามวัน เวลา
ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินในครั้งนี้

จังหวัดขอนแก่นจะดำเนินการสอบด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใด
แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผู้สอบได้รับการขึ้นบัญชี หรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้
หลงเชื่อ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นทราบด้วย เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพันธ์เทพ เส่าโกศล)

ปลัดจังหวัดขอนแก่น

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔